



ฉบับที่ 10/2556

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2556

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2556 ชะลอตัวต่อเนื่อง ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการส่งออก ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และรายได้เกษตรกรหดตัว ส่วนการท่องเที่ยวขยายตัวดี ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ สินเชื่อยังขยายตัวสูงขณะที่เงินฝากชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอลงต่อเนื่อง เป็นผลจากรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง รวมทั้งภาระหนี้ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ครัวเรือนระมัดระวังการใช้จ่าย ขณะที่**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่เป็นช่วงขยายตัวสูง โดยเครื่องชี้สำคัญชะลอตัวลง อาทิ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ อย่างไรก็ดี โครงการก่อสร้างและการเปิดตัวโครงการใหม่ยังมีต่อเนื่อง และแนวโน้มความต้องการลงทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีตามการขยายตัวของการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 8 โครงการ มูลค่า 1,488.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ทางด้านการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดมีจำนวน 15,026.4 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.3 เนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนมีการเบิกจ่ายสูง เพราะมีเงินตกเบิกจากการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายสะสมในช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2556 ยังขยายตัวร้อยละ 7.2

การส่งออก มีมูลค่า 384.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.1 ตามการส่งออกผ่านด่านชายแดนชะลอลงจากเดือนก่อน ด้วยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนการขนส่งและกระจายสินค้าไม่คล่องตัว ด้าน**การนำเข้า** มีมูลค่า 128.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.2 ตามการนำเข้าสินค้าทุน ส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ เฟอร์นิเจอร์ผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยว ขยายตัวดี โดยอัตราการเข้าพักของโรงแรมในภาคเหนือเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 43.3 สูงกว่าร้อยละ 38.2 ระยะเดียวกันปีก่อน และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 20.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดประชุมสัมมนาและจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ส่วน**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** หดตัวร้อยละ 1.6 ตามการผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ความต้องการชะลอลงเพราะเทคโนโลยีเริ่มล้าสมัย การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปลดลงเพราะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่ง สำหรับ**รายได้เกษตรกร** หดตัวร้อยละ 12.1 เนื่องจาก**ผลผลิตสินค้าเกษตร**สำคัญลดลง อาทิ ข้าวนาปรัง สับปะรด และลิ้นจี่ เพราะในช่วงการผลิตเกิดภาวะแห้งแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร**ยังอ่อนตัวต่อเนื่องตามราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง

ด้านเสถียรภาพในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี **อัตราเงินเฟ้อ**ทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาเนื้อสัตว์และน้ำมันเชื้อเพลิง **อัตราการว่างงาน** ลดลงจากเดือนก่อนเหลือร้อยละ 0.5 ขณะที่**จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม**เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากการจ้างงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจการบางแห่งยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือโดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง

ภาคการเงินขยายตัวดี โดย**เงินให้สินเชื่อ**ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 มียอดคงค้าง 522,942 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.2 โดยขยายตัวมากในสินเชื่อประเภทเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อที่อยู่อาศัย ค้าวัสดุ/รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโอนยอดสินเชื่อจากสำนักงานใหญ่มาบันทึกบัญชีที่สาขาในภาคเหนือ โดยหากไม่รวมผลจากการโอนยอดสินเชื่อดังกล่าวแล้ว สินเชื่อของภาคเหนือยังขยายตัวร้อยละ 20.9 ด้าน**เงินฝาก**มีจำนวน 564,225 ล้านบาท ชะลอตัวต่อเนื่องแต่ยังขยายตัวร้อยละ 13.9 เนื่องจากการระดมเงินฝากเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างฐานลูกค้า

ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ขยายตัวในอัตราชะลอลง ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาระหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ประกอบกับรายได้ครัวเรือนจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรลดลง ด้านการลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงหลังจากเร่งตัวมากช่วงก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่น การส่งออกขยายตัวตามการส่งออกผ่านด่านชายแดน การท่องเที่ยวขยายตัวดีจากการจัดประชุมสัมมนานานาชาติและการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตลดลงทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงตามการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเลนส์กล้องถ่ายภาพคอมแพค ขณะที่การผลิตสินค้าเกษตรหดตัวตามผลผลิตข้าวนาปรังเนื่องจากกระทบภัยแล้ง และส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ เงินเฟ้อชะลอลง เงินให้สินเชื่อขยายตัวสูง ส่วนเงินฝากชะลอตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
2 สิงหาคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ
โทร. 0 5393 1162
e-mail : Thaveesc@bot.or.th